

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน				
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี				
ประเด็น (๑)	เป้าประสงค์ (Objective) (๒)	ตัวชี้วัด (KPI) (๓)	เป้าหมายของ ตัวชี้วัด (๔)	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ (๕)
๑. การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก ๕ ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้ (แผนที่ ๑)	เพื่อเก็บหรือรักษาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจากผู้ที่จะเกษียณอายุสำหรับเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป	จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บ	จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บอย่างน้อย ๑ องค์ความรู้	เป้าหมายบุคคลที่ดำเนินการถอดองค์ความรู้ปี ๒๕๕๗ ๑. นายประทีป เหลือละมัย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ๒. นายปรีชา ธารมดี ฝ่ายบริหารทั่วไป ๓. นายสุพร กาญจนพิงคะ กลุ่มอารักขาพืช ๔. นายอภิชาติ สตาภิรมย์ สนง.กษอ.โทรน้อย ๕. นางผาสุก รังสิมันตศิริ สนง.กษอ.บางกรวย ๖. นางสุชีรา สุริยะ สนง.กษอ.เมืองนนทบุรี ๗. นางคะนิงนิตย์ ทองลิ้ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ๘. นางประภาศิริ ใช้อัมแย้ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ๙. นางสุดใจ พงษ์เพ็ญจันทร์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ๑๐. นางพัทธนันท์ รัฐเผือก สนง.กษอ.ปากเกร็ด
๒. เน้นการนำ MRCF ไปขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน (แผนที่๒)	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บ	จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บอย่างน้อย ๖ องค์ความรู้	การดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชของชุมชนอำเภอละ ๑ แห่ง
ผู้ทบทวน :  นางสุดใจ พงษ์เพ็ญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)			ผู้อนุมัติ :  นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)	

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)					
แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคคลในหน่วยงาน					
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี					
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	การบ่งชี้ความรู้ - กำหนดประเด็นและเป้าหมายในการดำเนินการจัดการความรู้ โดยใช้การประชุมเกษตรกรอำเภอประจำเดือนเป็นเวทีในการประชุม	๓๑ ม.ค.๕๗	ผู้คาดว่าจะเกษียณในอีก ๕ ปี	คณะทำงาน KM	
๒	การสร้างและแสวงหาความรู้ - กำหนดองค์ความรู้ที่จะจัดเก็บจากกลุ่มเป้าหมาย	ก.พ.๕๗	ผู้คาดว่าจะเกษียณในอีก ๕ ปี	คณะทำงาน KM	
๓	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ - จัดกลุ่มองค์ความรู้ให้เป็นกลุ่มประเด็น	มี.ค.๕๗	ผู้คาดว่าจะเกษียณในอีก ๕ ปี	คณะทำงาน KM	
๔	การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ - จัดเก็บองค์ความรู้ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน	มี.ค. - พ.ค.๕๗	ผู้คาดว่าจะเกษียณในอีก ๕ ปี	คณะทำงาน KM	
๕	การเข้าถึงความรู้ - เผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซต์ต่างๆ	ก.ค. - ส.ค. ๕๗	เจ้าหน้าที่และผู้สนใจทั่วไป	คณะทำงาน KM	
๖	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร	ส.ค. - ก.ย. ๕๗	เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	คณะทำงาน KM	
๗	การเรียนรู้ - ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้	ก.ย.๕๗	เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	คณะทำงาน KM	
ผู้ทบทวน :  นางสาวใจ พงษ์เพียจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)			ผู้อนุมัติ :  นายศพนธ์ ทัพพะจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)		